



**ประกาศโรงเรียนบ้านสันกำแพง**  
**เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง**

\*\*\*\*\*

ตามที่โรงเรียนบ้านสันกำแพง ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เอกประถมศึกษา ประจำห้องเรียนปกติ และ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เอกภาษาไทย ประจำห้องเรียนพิเศษ MEP จำนวน ๔ อัตรา ระหว่างวันที่ ๑-๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามประกาศโรงเรียนบ้านสันกำแพง ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น บัดนี้ทางโรงเรียนบ้านสันกำแพงได้ตรวจสอบคุณสมบัติเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก โดยให้มาทำการสอบสัมภาษณ์ และ ทดสอบสอน ตามวันและเวลาที่กำหนด ในกรณีที่ไม่มีมาเข้ารับการคัดเลือกถือว่าสละสิทธิ์

**ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอก ประถมศึกษา ประจำห้องเรียนปกติ**

ที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	นายจิตติภัทร จองหมุ่ม	มีสิทธิ์สอบ
๒	นางสาวภัทรวดี จันทร	มีสิทธิ์สอบ
๓	นางสาวศิริรัตน์ เมืองเส้น	มีสิทธิ์สอบ
๔	นางสาวพิชญ์นรี คำลือ	มีสิทธิ์สอบ
๕	นายดิสอ จะมู	มีสิทธิ์สอบ
๖	นางสาวพิรารวรรณ เปล่งใส	มีสิทธิ์สอบ
๗	นางวิชา รุจิเรขวัตร	มีสิทธิ์สอบ

ให้ผู้ที่มีรายชื่อ ลำดับที่ ๑-๗ มาทำการสอบสัมภาษณ์และทดสอบสอน เวลาคนละไม่เกิน ๑๕ นาที โดยเรียงตามลำดับในใบสมัคร ในวันอังคาร ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น ๒ อาคาร ๙๙ ปี ศรีสันกำแพง

**ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอก ภาษาไทย ประจำห้องเรียนพิเศษ MEP**

ที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	นางสาวอรจิรา มณีจอม	มีสิทธิ์สอบ
๒	นางสาวสรันดา วงศ์นาง	มีสิทธิ์สอบ
๓	ว่าที่ร้อยตรีหญิงมัสลิน หอจงกล	มีสิทธิ์สอบ
๔	นางสาวณัฐณิชา อนันต์ไพสิฐ	มีสิทธิ์สอบ
๕	นางสาวภัทรวดี ตามพ์การศิลป์	มีสิทธิ์สอบ
๖	นายธนาภิต ปิยศทิพย์	มีสิทธิ์สอบ
๗	นางสาวดาวน้อย งามรัชดาพันธ์	มีสิทธิ์สอบ

ที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๘	นางสาวใจ เทิดถวัลย์ชัย	มีสิทธิ์สอบ
๙	นางสาวรติกานต์ ลิจาง	มีสิทธิ์สอบ
๑๐	นายสุธิตศักดิ์ พนาไพรเลิศ	มีสิทธิ์สอบ
๑๑	นางสาวจันทรา เกตุรัตน์สมบูรณ์	มีสิทธิ์สอบ
๑๒	นางสาวณัฐริกา อุปภาคำ	มีสิทธิ์สอบ
๑๓	นางสาวจริยา ศรีเสมอ	มีสิทธิ์สอบ
๑๔	นางสาวกมลชนก ใจวงศ์	มีสิทธิ์สอบ
๑๕	นางสาวชวนพิศ เกரியงไกรสโมสร	มีสิทธิ์สอบ

ให้ผู้ที่มีรายชื่อ ลำดับที่ ๑-๑๕ มาทำการสอบสัมภาษณ์และทดสอบสอน เวลาคนละไม่เกิน ๑๕ นาที โดยเรียงตามลำดับในใบสมัคร ในวันอังคาร ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องเกียรติยศ ชั้น ๒ อาคาร ๙๙ ปี ศรีสันทัก

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสามารถ อินตามูล)  
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันกำแพง